



แนวปฏิบัติที่ดี/สาระสำคัญ
การจัดบรรยายเสริมในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้ โครงการบรรยายเสริมหลักสูตรเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน
ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วย คณะนิติศาสตร์มีภารกิจหลักที่สำคัญอันดับแรก คือ การสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรมอีกทั้งยังต้องคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจะบรรลุ วัตถุประสงค์ได้นั้น จะต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่บัณฑิตตามความเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัด ให้มีโครงการบรรยายเสริมหลักสูตรเพื่อคุณภาพการเรียนการสอนขึ้น โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน ให้แก่นิสิตได้ตามความเหมาะสมทางวิชาการ ซึ่งบางส่วนที่คณะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมความรู้ทางวิชาการ นอกเหนือที่ปรากฏจากหลักสูตร เช่น การบรรยายทางวิชาการเสริมทุกรายวิชา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตลอดทั้งสอศแทรกคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ เข้าไปทุกรายวิชาให้กับคณาจารย์และนิสิต

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) สำหรับใน ปีการศึกษา 2563 จึงทำให้การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมในบางรายวิชา ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ระบบ Microsoft Team เพื่อนิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้

รายวิชา 230408 วิจัยทางกฎหมาย งานวิชาการ ได้เรียนเชิญ เกสัชกรหญิงวรรณศิริ นิรมพิทักษ์พงศ์ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลกในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว” ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 62 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปัญหาในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาทาง กฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่น อันเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อวิจัยทางกฎหมายในรายวิชาวิจัยทาง กฎหมาย

รายวิชา 230402 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอน ได้เรียนเชิญ นายณัฐ สวัสดิ์สาตี กงสุล (เลขานุการเอก) สถานกงสุลใหญ่ เมืองกัลกัตตา กงสุล ประเทศอินเดีย ให้เกียรติบรรยายบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายระหว่างประเทศกับงานการทูต” ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. โดยบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ทางโปรแกรม Google Meet เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ และประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานจริงในฐานะผู้แทนทางการทูตของประเทศไทยในรัฐต่างประเทศกับอาจารย์ผู้สอนและนิสิตชั้นปีที่ 3 อันเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิตในการประกอบอาชีพ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในด้านกฎหมายระหว่างประเทศในอนาคต

รายวิชา 230100 กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอน ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “นิติวิธี: การใช้และการตีความกฎหมายแพ่ง” ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง QS4401 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งแนวทางการใช้ และตีความกฎหมายแพ่งเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เข้าใจแนวทางการนำกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริง โดยวิทยากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเท็จจริงในการใช้และตีความกฎหมายจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายวิชา 230307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอน ได้เรียนเชิญ นายอดุลย์ ญาณกิตต์กัวร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรดิตถ์ ให้เกียรติบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “หลักการและแนวปฏิบัติในการฟ้องและพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น” ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 33 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งแนวปฏิบัติ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการปรับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับคดีที่เกิดขึ้นจริงในศาล กับอาจารย์ผู้สอนและนิสิตชั้นปีที่ 3 อันเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิตในการประกอบอาชีพในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพในศาล เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ในอนาคต

จากการจัดกิจกรรมบรรยายเสริมในรายวิชาดังกล่าว ทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชา และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับความรู้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาจากการบรรยาย ทางด้านกฎหมายและประสบการณ์การทำงานจากวิทยากร อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา

ผู้จัดทำ นางวิภา อินทรสุข
ผศ.ดร.ฉัตรพร หาระบุตร
งานวิชาการ